

Số: *1672*/CAT-PV05

Trà Vinh, ngày *29* tháng 8 năm 2022

V/v thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-BCA-V05 ngày 29/3/2022 của Bộ Công an về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự (ANTT) đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, trong Bộ tiêu chí Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí: xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

**I. Đối với xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, tại thời điểm đề nghị xét, công nhận phải đạt đủ các nội dung sau:**

1. Hàng năm (quý I), Công an xã tham mưu Đảng ủy xã có nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để sai phạm bị xử lý kỷ luật.

2. Có kế hoạch, chương trình công tác nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, nhất là kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý đồ của các tổ chức, cá nhân thực hiện âm mưu, hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai, đòi tự trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn đối tượng, tổ chức hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT trên địa bàn, kịp thời giải quyết và báo cáo về trên đúng quy định.

3. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện tại địa bàn nông thôn, không để khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; ngăn chặn các thế lực thù địch, phần tử phản động, đối tượng xấu lợi dụng kích động, xúi giục, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan Đảng, chính quyền để khiếu kiện, nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo gây rối mất ANTT tại khu vực nông thôn.

4. Thường xuyên rà soát, triệt xóa các nhen nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, hoạt động đánh bạc, mại dâm, tội phạm ma túy... để đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu quả, tránh sót, lọt đối tượng; tăng cường quản lý chặt chẽ đối tượng trong diện sơ tra để kịp thời phát hiện các đối tượng có điều kiện, khả năng vi phạm pháp luật hoặc biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn.

5. Chủ động tham mưu cấp trên có kế hoạch triển khai các giải pháp, biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm trước; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiểm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).

6. Có kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn ANTT. Bên cạnh đó, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Cùng cố và nâng chất hoạt động các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm TTATGT; có ít nhất một mô hình quần chúng tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả cao... Động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia xây dựng ấp, khóm, xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT; nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; kịp thời phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm...; quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ..... góp phần bảo đảm ANTT địa bàn nông thôn và thực hiện đạt tiêu chuẩn “*An toàn về ANTT*” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về an ninh, trật tự*”.

7. Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH (tại Quyết định số 08/QĐ-BCĐ ngày 12/01/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh phê duyệt danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH thuộc diện chuyển hóa năm 2022). Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung giải quyết dứt

điểm tình hình an ninh chính trị, TTATXH không để phát sinh, hình thành các điểm nóng, để chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

8. Thực hiện tốt Kế hoạch số 23/KH-CAT-PV28 ngày 03/3/2016 của Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-V28 ngày 23/12/2015 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. Hàng năm, có 100% xã, thị trấn tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm pháp luật.

**II. Đối với xã đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, tại thời điểm đề nghị xét, công nhận phải đạt đủ các nội dung sau:**

1. Đạt các nội dung tại Phần I của văn bản này.

2. Có kế hoạch tiếp tục giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; chú trọng tham gia củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tội phạm hình sự, không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) hoặc tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng).

4. Duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm TTATGT; có ít nhất một mô hình có sử dụng camera an ninh... Vận động các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn có sử dụng camera tiếp tục duy trì và tích cực tham gia phục vụ công tác bảo đảm giữ gìn ANTT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

**III. Đối với huyện đạt chỉ tiêu 9.4 thuộc tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, tại thời điểm đề nghị xét, công nhận phải đạt đủ các nội dung sau:**

1. Hàng năm (quý I), Công an huyện chủ động tham mưu Huyện ủy có Nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ

ANTQ trên địa bàn. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để sai phạm đến mức bị xử lý kỷ luật.

2. Tiếp tục giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có ít nhất 10% tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh có hiệu quả tội phạm về trật tự xã hội và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn huyện, giảm ít nhất 05% so với năm trước; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiểm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng).

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nói riêng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung; tranh thủ và phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT trong dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn và lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, nhất là kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý đồ của các tổ chức, cá nhân thực hiện âm mưu, hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai, đòi tự trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn đối tượng, tổ chức hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về ANTT trên địa bàn, kịp thời giải quyết và báo cáo về trên đúng quy định (tại mục 2, 3, 4, 5 có kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện).

**IV. Đối với huyện đạt chỉ tiêu 9.1 thuộc tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, tại thời điểm đề nghị xét, công nhận phải đạt đủ các nội dung sau:**

1. Đạt các nội dung tại Mục 1, 3, 4, 5 Phần III của văn bản này.

2. Có kế hoạch, chương trình công tác giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 có ít

nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức thực hiện đầy đủ, cụ thể đạt và vượt mức quy định.

Giao Phòng PV05 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan giúp Ban Giám đốc theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công văn này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đồng chí báo cáo Ban Giám đốc (qua Phòng PV05) để được hướng dẫn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- VPĐP NTM tỉnh;
- Phòng PV01, BLD PV05 (để theo dõi);
- Lưu: VT, PV01, PV05.



**Đại tá Huỳnh Văn Thành**